

ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท อปท.	อปท.	ชื่อนวัตกรรม/โครงการ	ประเภท	ชื่อผู้รับผิดชอบนวัตกรรม/โครงการ	เบอร์ติดต่อ	ปีที่ทำ	รางวัลที่ได้รับ		วัตถุประสงค์	รายละเอียด	อัตรภาพ	
										ปีที่ได้รับรางวัล	ชื่อรางวัล			รูปภาพ	รายละเอียด
1	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	โคก ทอง นา โมเดล บ้านสันดอนแก้ว	กิจกรรม	นายกิจเจริญ กันอินทร์		2565			โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่	พื้นที่ของ นายกิจเจริญ กันอินทร์ จำนวน 3 ไร่ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง		นางนัญญา สมฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล เมืองคำบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับช่างผู้ควบคุมงาน เทศบาลตำบลสิริราช เดิรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ?โคก หนองนา โมเดล? แปลงนายกิจเจริญ กันอินทร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ณ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ	ผลิตภัณฑ์	นางณัฐกานต์ วรรณทัศน์		2544			ที่ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าขายแต่ขายได้ไม่หมดและไม่อยากให้เห็นนั้นนำไปจึงได้เกิดความคิดแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดขึ้น ซึ่งสินค้าชนิดแรกที่เกิดจากการแปรรูปคือ น้ำพริกเผาเห็ด ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่ทะสามัคคีเพื่อทำการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ แหนมเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด เห็ดทอดกรอบ เห็ดสวรรค์เห็ดสามรส และเห็ดแดดเดียว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้ายังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ตราสัญลักษณ์ลำปางแบรนด์ การรับรองคุณภาพสินค้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			

3	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	ชาวมะขามป้อม Organic อบแห้ง 100 %	ผลิตภัณฑ์	สวนการ์เด็นฮ้าส์หมู่ 1 บ้านสันดอนแก้ว	2560				ได้รับรองจากสหพันธ์ เกษตร ยั่งยืน แห่งประเทศไทย ภาย มาขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติปลอดสารเคมี มีสรรพคุณ ช่วยให้ชุ่มคอ แก้ หวัด แก้ไอ ขับเสมหะ เป็นยาระบายท้อง ช่วยให้ขับถ่ายได้ดี ลดอาการ โลหิตจาง ป้องกันเลือกออก ตามโรฟัน		
4	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราตำบลสัน ดอนแก้ว	ผลิตภัณฑ์	กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา	2563				เกิดจากการรวมตัวของ เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ใน พื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว โดย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแปรร รูปยางพารา ตำบลสันดอน แก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง เพื่อแปรรูปยางพารา และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางพารา เสริมรายได้แก่เกษตรกร ได้รับการสนับสนุนทาง วิชาการจาก มหาวิทยาลัยราช ภัฏ ลำปาง ผลิตภัณฑ์ เช่น หมอนยางพารา		

5	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	กลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านแม่วะ	ผลิตภัณฑ์	นางแสงเดือน คำอินเหล่า		2563				เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มที่มีแนวคิด เพื่อกระจายรายได้ในครอบครัว นำสมุนไพรจากธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ตะไคร้มะกรูด มะขาม ขมิ้น ว่านหางจระเข้เข้ามาแปรรูปเพื่อใช้ในครัวเรือน และนำจำหน่ายโดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น สบู่ น้ำยาอบเนกประสงค์และสเปรย์ไล่ยุง		
6	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	ชาสมุนไพร ตราใบบัว	ผลิตภัณฑ์	หจก.ไทยไดมอนต์เอิร์ธ บ้านแม่วะ หมู่ 3						ชาสมุนไพร ตราใบบัว ได้รับเป็นหนึ่งใจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ (OTOP) เป็นชาสมุนไพรไทย ผลิตจากผักเชียงดา		
7	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	กลุ่มทอผ้าตีนจก ตำบลสันตอนแก้ว	ผลิตภัณฑ์	นางวิวิญญา สุวิ	054-229608				สมาชิกกลุ่มเป็นสตรีในหมู่บ้านรวมตัวกัน มีคณะกรรมการของกลุ่ม วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้หาซื้อในตัวเมืองจังหวัดลำปาง และหาซื้อกันเอง การขายชายทั้งปลีกและส่ง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้เพิ่ม	สตรีรวมกลุ่มกันเองหมู่บ้านละ 25-30 คน มีการลงหุ้นคนละ 20 บาท/เดือน มีคณะกรรมการกลุ่ม 5-7 คน มีเงินที่สมาชิกใช้เป็นทุนหมุนเวียน และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสิริราช		
8	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	สานตะกร้า การสานกล่อเหลี่ยมจากเส้นพลาสติก	ผลิตภัณฑ์	กลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่วะ						สมาชิกกลุ่มเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านแม่วะ ตำบลสันตอนแก้ว รวมตัวกัน มีคณะกรรมการของกลุ่ม วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้หาซื้อในตัวเมืองจังหวัดลำปาง และหาซื้อกันเอง การขายทั้งปลีกและส่ง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้เพิ่ม		

9	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	ศูนย์จัดการดินปุ๋ย ตำบลสันดอนแก้ว	กระบวนการ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน					เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ประสบปัญหา ด้านต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี จึงหันมาใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและลดต้นทุนการผลิต ได้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชน จึงตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ย ตำบลสันดอนแก้ว ในปี 2558		
10	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	โคกหนองนา โมเดล บ้านอ้อ	กิจกรรม	นายธนภัทร จันทร์ปิง				โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ระดับหมู่บ้าน พ.ศ.2566	พื้นที่ นายธนภัทร จันทร์ปิง จำนวน 3 ไร่ บ้าน อ้อ หมู่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	นางนัญญา สมฤทธิ์พัฒนาการอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายศุภยพันธ์ ปัญญาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ ทีมกองช่างเทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ?โคก หนอง นา ?ระดับหมู่บ้าน	
11	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเด่น	กิจกรรม	นางปานีสรา อินสุริยา				การทำเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่หลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ คลายจน ของอำเภอแม่ทะ โดยตนได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และการทำเกษตรผสมผสานตามแบบธรรมชาติ คือ การปล่อยให้พืชทุกอย่างแมลงทุกชนิดได้คอยช่วยเหลือและดูแลกันเองหมุนเวียนไปตามวัฏจักรเพียงแต่ต้องคอยใส่ใจในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งตนก็ได้นำมาทดลองทำในพื้นที่แปลงปลูก	นางปานีสรา อินสุริยา สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และเป็นเกษตรกรตัวอย่างของชุมชนบ้านเด่น ซึ่งนางปานีสรา ได้กล่าวให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ครอบครัวยุคใหม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มานานแล้วแต่เดิมได้ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีร่วม ต่อมาได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการทำเกษตรปลอดสารพิษ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่หลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวยุคใหม่เห็นว่า เป็นวิธีการที่ดี จึงได้ทำตามเรื่อยมาอย่างจริงจัง ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างต้องคอยศึกษาปรับปรุงหาวิธีการใหม่ๆ เพิ่มเติม	

12	ลำปาง	แม่ทะ	เทศบาลตำบล	สิริราช	นวดแผนไทย ตำบลสันตอแก้ว	การบริการ	เทศบาลตำบลสิริราช								เทศบาลตำบลสิริราช ส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย ส่งเสริมอาชีพสตรี หลักสูตร 25 ชั่วโมง (นวดฝ่าเท้า) ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ มีอาชีพ มีรายได้ มีโอกาส ทางเลือกในการพัฒนาตนเอง	
----	-------	-------	------------	---------	-------------------------	-----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--